
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 

สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 

ผูมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนท่ี ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร   รองประธานคนท่ี ๒ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ    เลขาธิการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร                 รองเลขาธิการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ๘. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๙. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 

 ๑๐. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 

 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 

๑๒. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย  

๑๓. อาจารยนลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร  

๑๔. อาจารยนพดล  อุดมวิศวกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

 ๑๗. ดร.ปรเมศวร  บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา 

       แทน อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ 

 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๙. อาจารยมธุรส  ศรีนวรัตน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 

 ๒๒. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๓. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๒๕. อาจารยทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

       แทน อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส 

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๗. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๒๘. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๒๙. อาจารยอิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

 
ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 



 ๒

 ๒. อาจารยชนิดา  ปโชติการ สถาบันโภชนาการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๔. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๗. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๘. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๐. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๑. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 

 ๑๒. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัด 

 ๑๓. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๑๔. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 ๑๕. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารยเอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 

 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 

 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 ๔. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๒ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๒๙ คน ติดราชการ ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๙๑ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๒๘ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กําหนด

ประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒ วันท่ี ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังนี้ ไดเชิญ

ผูชวยศาสตราจารยจุมพล พูลภัทรชีวิน อดีตประธานสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาบรรยาย เร่ือง ปฏิรูปการศึกษา

คร้ังใหม ขอหัวใจใหจิตตปญญาศึกษา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๓

๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 ประธานแจงเร่ืองเก่ียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ มีการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยนที รักษพลเมือง อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานได
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท เขาประชุมแทน 

 ๑.๔.๒ ประธานทําหนังสือถึงอาจารยสักขีพยานและแขกผูมีเกียรติ เพ่ือแจงขอปฏิบัติสําหรับอาจารย 

สักขีพยาน และแขกผูมีเกียรติ ท้ังภาคเชา และภาคบาย 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดอธิบายถึงการจัดแผนผังท่ีนั่งของอาจารยสักขีพยานและ

แขกผูมีเกียรติใหท่ีประชุมรับทราบ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ ประกาศแตงตั้งเลขาธิการ และรองเลขาธิการ 
 ประธานแจงวา อธิการบดีไดประกาศแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ นาทะพันธ เปนเลขาธิการ

สภาคณาจารย และผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข เปนรองเลขาธิการสภาคณาจารย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน 

๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มีการ

แกไขดังนี้ 
 หนา ๕ บรรทัดท่ี ๖ คําวา ประประธาน แกเปน ประธาน 
 หนา ๕ บรรทัดท่ี ๒๗ ความวา เสนอรายการคุณพระชวยชางเผือก แกเปน เสนอการแสดงของนักศึกษาจาก

วิทยาลัยดุริยางคศิลปท่ีไปแขงขันและชนะเลิศในรายการคุณพระชวยชางเผือก 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

๓.๑ การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา ไดสงหนังสือเชิญผูเขาประชุมวิชาการพรอมโปสเตอรประชาสัมพันธเรียบรอยแลว 

สําหรับประกาศรายนามคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการยังไมเรียบรอย  เนื่องจากประธาน ปอมท. ไดขอใหเวียนแจงสมาชิก 

ปอมท. อีกคร้ังหนึ่ง สําหรับบอรด  เอกสาร และสารคดีเก่ียวกับพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ

บรมราชชนก ทางหัวหนางานสภาคณาจารยไดประสานกับเจาหนาท่ีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟาฯ และหัวหนาสถานเทคโนโลยี

การศึกษาแพทยศาสตรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเรียบรอยแลว ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดให

ขอสังเกตวา พ้ืนท่ีสําหรับวางบอรดตางๆ มีจํานวนจํากัด เนื่องจากจะมีบอรดแสดงผลงานและประวัติอาจารยดีเดนประมาณ  

๔-๘ บอรด บอรดเทิดพระเกียรติฯ จํานวน ๔ บอรด และบอรดแสดงผลงานวิชาการตางๆ อีก ซึ่งไมทราบจํานวน ดังนั้นขอให

ฝายท่ีรับผิดชอบพิจารณาเรื่องนี้ดวย 
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ประธานกรรมการฝายวิชาการแจงวา ไดรายงานความคืบหนาการ

ดําเนินงานของฝายนี้ ใหสมาชิกทราบทางอีเมลลแลว และไดเสนอชื่อ รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล รองศาสตราจารย 

ศิรินันท กิตติสุขสถิต รองศาสตราจารยดวงพร นะคาพันธุชัย รองศาสตราจารยสุธรรม นันทมงคลชัย และรองศาสตราจารย

จําลอง อรุณเลิศอารีย เปนตัวแทนผูทรงคุณวุฒิเพ่ือชวยพิจารณา full paper ในการตีพิมพ ไดมีการหารือกับผูชวยศาสตราจารย
จุฑามาศ จิตตเจริญ ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งอาจารยไดเสนอใหจัดทําโปสเตอรเก่ียวกับ World 



 ๔

 รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ประธานฝายประเมินและสรุปผลการประชุมแจงวา ไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยท่ีประชุมรางแบบประเมินเสร็จเรียบรอยแลว จะสงใหสมาชิกชวยกัน

พิจารณา พรอมท้ังสรุปผลการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ สําหรับการเก็บแบบประเมิน ประธานแจงวา สภา

คณาจารยไดเตรียมเจาหนาท่ีสําหรับเก็บแบบประเมินไวแลว และจะสงแบบประเมินใหผูรับผิดชอบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการ

ประชุมวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร นินทจันทร กรรมการและเลขานุการฝายแพทยและพยาบาล ไดรายงาน

ความคืบหนาผลการประชุมของฝายนี้ใหท่ีประชุมรับทราบ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอสรุปดังนี้ ใหเตรียมเฉพาะยา ไมตอง

เตรียมแพทยและพยาบาล เนื่องจากผูเขาประชุมมีท้ังแพทยและพยาบาลอยูแลว โดยใหขออุปกรณ (กระเปา) จากคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และยาจากองคการเภสัชกรรม สําหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ขอใหติดตอ รองศาสตราจารยปรีชา  

สุนทรานันท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
 ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) เนตร หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา จะ

ประสานกับหัวหนางานประชาสัมพันธของกองกลาง เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธ สําหรับการประชาสัมพันธท่ีผานมา ไดมีการ

สงโปสเตอรไปแลวจํานวน ๑,๘๐๐ แผน ทุกมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย และหนวยงานอ่ืนๆ 
 รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ไดเสนอใหประชาสัมพันธเปนตัวอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน

ThaiPBS และรายการของรองศาสตราจารยสายฤดี วรกิจโภคาทร รายการท่ีนี่มหาวิทยาลัยมหิดล   ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย (NBT) 

 ประธานแจงวา ไดประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการในรายการวิทยุศึกษาไปบางแลว ทุกสัปดาห

จะมีการประชาสัมพันธเรื่องนี้ 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท แจงวา ปอมท. จะมีการจัดแถลงขาวตอสื่อมวลชน          

ท่ีโรงแรมรอยัลริเวอร แตขณะนี้ ปอมท. ยังไมไดกําหนดวัน เวลา นอกจากนี้ ท่ีประชุมเสนอใหอาจารยโสฬส ศิริไสย เปนผู

สรุปผลการประชุมแตละหัวขอ เพ่ือแจกสื่อมวลชน 
 ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ ทรัพยอาจิณ ประธานฝายสถานที่ โสตทัศนูปกรณและระบบงาน

คอมพิวเตอร แจงวา ขอใหฝายตางๆ แจงความประสงคเก่ียวกับการใชโสตทัศนูปกรณ 
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล แจงวา อาจารยนพดล ตั้งภักดี ประธานฝายท่ีพัก ยานพาหนะและ

การจัดเลี้ยง ไดฝากถามวา กรณีมีเหตุฉุกเฉินใหแจงไดท่ีใคร ประธานเสนอใหติดตอประธานโดยตรง 
 ผูชวยศาสตราจารยประณมพร จวงพานิช แจงวา หลังจากท่ีทราบวาจะใหมีการโชวลีลาศจากนักศึกษา 

ก็ไดประสานกับนักศึกษาเรียบรอยแลว สรุป จะมีการโชวลีลาศ ซึ่งเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ๑ คู โชว ๔ เพลง นักศึกษาจะนําชุดมาเอง สําหรับคาตอบแทนจะประสานกับหัวหนางานสภาคณาจารยตอไป 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดเสนอใหผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร เลน

เปยโน เนื่องจากไดเคยฟงผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร เลนท่ีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ประธานไดเสนอใหคณะกรรมการฝายตางๆ จัดประชุมหลังจากเลิกประชุมสภาคณาจารยในเย็นวันนี้  
 สําหรับบางสวนงานท่ีมีปญหาเก่ียวกับการจายเงินคาลงทะเบียน ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท 

เสนอใหประธานแจงตอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือขอใหสนับสนุนใหคณาจารยในสวนงานเขารวมประชุมวิชาการในคร้ังนี้ 

 สรุป งานเลี้ยงรับรองในชวงเย็น จะมีการแสดง ๒ รายการเทานั้น คือ การโชวลีลาศจากนักศึกษา และ 

ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร เลนเปยโน ในสวนของ ปอมท. อาจจะมีรายการอ่ืนๆ อีก ซึ่งจะไดประสานกับ ปอมท. 

ตอไป 
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๓.๒ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. …. 
 ประธานแจงวา รองอธิการบดีฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารยพาสนศิริ นิสาลักษณ 

และผูอํานวยการกองกฎหมาย ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ....โดยนําเสนอเขาท่ี

ประชุมคณบดี คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๒ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ และไดผานท่ีประชุมคณบดีเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการ

ปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ซึ่งกองกฎหมายเปนผูดําเนินการ หลังจากกองกฎหมายปรับแกแลว จะแจงให

สมาชิกทราบตอไป 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานันท ไดสอบถามวา หลังจากกองกฎหมายแกไขตามมติท่ีประชุม

คณบดีแลว จะมีขั้นตอนดําเนินการตอไปอยางไร 
 ประธานชี้แจงวา การพิจารณารางขอบังคับฯ ในวันประชุมคณบดี ไดแจกสรุปผลการรับฟงความ

คิดเห็น ใหท่ีประชุมพิจารณาดวย ซึ่งผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็น มีท้ังเห็นดวย และไมเห็นดวย ขณะนี้กองกฎหมายกําลัง

ปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมคณบดี มีประเด็นสําคัญเร่ืองสํานักงานสภาคณาจารย    ซึ่งท่ีประชุมมีมติใหสํานักงานสภา

คณาจารยอยูในการกํากับดูแลของอธิการบดี 

 รองศาสตราจารยอธิป ลิขิตลิลิต ไดสอบถามถึงการดําเนินการเก่ียวกับรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... ดังนี้ 
 ๑) ถาท่ีประชุมคณบดีมีความเห็นตางจากท่ีสภาคณาจารยเสนอไปนั้น จะแกไขไดหรือไม 
 ๒) ตามรายงานการประชุมสภาคณาจารยมีผูเสนอใหสภาคณาจารยจัดทํารางขอบังคับฯ ใหสมบูรณ

กอนเสนอท่ีประชุมคณบดี   ซึ่งขณะนี้สมาชิกยังไมเห็นรางขอบังคับฯ ท่ีนําเสนอท่ีประชุมคณบดี รวมท้ังรางขอบังคับฯท่ีกอง

กฎหมายแกไข 
 ๓) หลังจากผานท่ีประชุมคณบดีแลว จะขอนํารางขอบังคับฯ ท่ีแกไขแลวกลับมาดู กอนท่ีจะเสนอเขาท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดหรือไม 
 ประธานชี้แจงวา รางขอบังคับนี้เปนรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... 

สภาคณาจารยมีหนาท่ียกราง และรับฟงความคิดเห็น สวนการพิจารณาอยูท่ีผูบริหาร รองอธิการบดีฝายบริหารและสภา

มหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการท่ีประชุมคณบดี เปนผูพิจารณาวาสมควรเสนอเขาระเบียบวาระ ตามวิธีปฏิบัติ เม่ือผานท่ี

ประชุมคณบดีแลวก็จะเสนอเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้ยังไมเห็นรางขอบังคับฯ ฉบับท่ีผานท่ีประชุมคณบดีเชนกัน 

ความคืบหนาเปนอยางไรจะแจงใหทราบ 
 รองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา ชี้แจงวา ขณะน้ีรางขอบังคับฯ ไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุม

คณบดีไปแลว ซึ่งไดเคยแจงในท่ีประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๒ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ วา ตองนําราง

ขอบังคับฯ ฉบับท่ีสมบูรณกลับมาใหสภาคณาจารยพิจารณากอนเสนอท่ีประชุมคณบดีและท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ี

ประชุมสภาคณาจารยก็ยังไมไดลงมติใหนําเขาท่ีประชุมคณบดีและท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากไดมีการเสนอใหสภา

คณาจารยเพ่ิมเติมในสวนของบทเฉพาะกาล และสวนงานตางๆ ท่ียังไมมีความชัดเจน ถาสมาชิกทุกคนไดเห็นรางขอบังคับฯ ท่ี

สมบูรณท้ังหมด จะไดไมตองแกไขหลายคร้ัง คงจะไมดี ถาเสนอเขาไปแลวมีปญหา ไดสอบถามผูอํานวยการกองกฎหมายแลว  

แจงวากองกฎหมายยังไมไดดู แลวจะเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดอยางไร 
 ประธานชี้แจงวา ไดทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองกฎหมายเพื่อหารือประเด็นตางๆตามมติท่ีประชุม 

และแกไขเพ่ือใหเปนภาษากฎหมายท่ีสมบูรณ และในเดือนมิถุนายนท่ีผานมาไดหารืออีก ๒ ประเด็นตามมติท่ีประชุม คือ เร่ือง

บทเฉพาะกาลเก่ียวกับสภาอาจารยคณะ และเร่ืองสวนงาน ซึ่งกองกฎหมายไดดําเนินการแกไขไปถึงขั้นตอนใดอยางไรไมทราบ 

การพิจารณาบรรจุเขาระเบียบวาระท่ีประชุมคณบดีไมใชหนาท่ีสภาคณาจารย 

 ประธานสรุปวา ขณะนี้กองกฎหมายกําลังปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมคณบดี แลวจะไป

ดําเนินการอยางไรเปนหนาท่ีของกองกฎหมาย 
 รองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา ชี้แจงวา เนื่องจากธรรมนูญของสภาอาจารยศิริราช พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ท่ีใชอยูในปจจุบัน ไมสอดคลองกับรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... ซึ่งจะตองมีการแกไขให

สอดคลองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารยฉบับใหม 
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 รองศาสตราจารยสุธรรม นันทมงคลชัย ชี้แจงวา ขอใหรอขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภา

คณาจารย พ.ศ. .... ประกาศใชอยางเปนทางการ หลังจากนั้นแตละสวนงานก็ดําเนินการปรับแกใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารยฉบับใหมตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.๓ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
๓.๓.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๒ วันศุกรท่ี ๕  

มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
   ๑. เรื่องแจงเพ่ือทราบ ไมมี   

   ๒. มีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) ของผูเสนอ
ขอกําหนดตําแหนง 

     ๒.๑    ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  ๗  ราย  
     ๒.๒   ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๓  ราย 
     ๒.๓   ตําแหนงศาสตราจารย   จํานวน  ๓  ราย 

๓.๓.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
  ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานกรรมการฝายกิจการ

บริหาร และผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ลาประชุม 
๓.๓.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
 ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทนสภา

คณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 
๓.๓.๔ กรรมการฝายสวัสดิการ 
 รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ ลาประชุม 
๓.๓.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
  รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงเร่ืองการ

เสนอชื่ออาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๒ วา มี ๑๔ สวนงานท่ีเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารย

ตัวอยาง ซึ่งไดพิจารณารายชื่อ และแบบสอบถามแลว เสนอใหฝายเลขานุการสภาคณาจารยดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

๓.๓.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธแจงวา ขาว

สภาคณาจารยฉบับเดือนมิถุนายน ไดสงใหประชาคมเรียบรอยแลว 

๓.๓.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน 

  ประธานแจงวา ไมมีเร่ืองรองเรียน  
๓.๓.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารยนพดล ตั้งภักดี เปนผูแทนฯ) 
  อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย ลาประชุม ฝากแจงวา ไมมีการประชุม 

 ๓.๓.๙ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
       ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 



 ๗

๓.๓.๑๐ กรรมการประสานงานพัฒนาส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและ 
  คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา  

        ประธานแจงวา ไมมีการประชุม 
๓.๓.๑๑ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

๓.๓.๑๒ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
        ประธานไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข เขาประชุมคณะกรรมการ

มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
ที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ 
    ๔.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป    

  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 

         
นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ นาทะพันธ  

 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


